

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสารัตน์ ศิลปเดช และดร.นิธิภัทร บาลศิริ ประธานและกรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความทุ่มเทและอดทนตลอดมา จนทำให้การจัดทำวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการที่ผู้วิจัยได้รับแล้ว ยังได้รับความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น ความห่วงใยและคำพูดให้กำลังใจที่มอบให้ศิษย์เสมอ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ นายชรัตน์ ธนะสมบุรณ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลามาเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ โดยได้ให้คำชี้แนะที่มีคุณค่า ตลอดจนตรวจแก้ไข และเพิ่มเติมสาระสำคัญเพื่อให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ดร.หฤส อัมสุทธิ ผู้อำนวยการ โครงการบัณฑิตศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษา ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งได้แก่ นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเกรียงไกร ชิมเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวพรศิริ กองนวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอมา

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นอย่างสูง ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ไม่เคยมีคำพูดหรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้รู้สึกผิดหวังหรือท้อแท้ มีแต่คอยเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้วิจัยตลอดมา โดยเฉพาะด้านทุนการศึกษา จนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ได้

ขอให้ประโยชน์ที่จะเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จงบังเกิดแก่การปรับปรุงพัฒนาระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการและในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จในการเรียน และการปฏิบัติงาน ในอนาคตต่อไป

สุกัญญา ชันทองดี